



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพอเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวจิราพรรณ มณูศิลป์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๒๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๒๑)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวทิพวรรณ ทิมจิตร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๗๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๗๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวจิราพรรณ มนูญศิลป์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๒๑)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ( ถ้ามี )</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</li> <li>- ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล</li> <li>- อายุราชการ ๙ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๗)</li> <li>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๕ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๗)</li> <li>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๙ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๗)</li> <li>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๖๑๑๐๙๕๑๗๐</li> </ul>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๔</li> </ul>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ) .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวจิราพรรณ มนูญศิลป์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๒๑)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดไทรอยด์

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จากกรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๒๐ ปี มาโรงพยาบาลด้วย คลำพบก้อนที่คอโตมาประมาณ ๒ ปี เคยรับประทานยาไทรอยด์มีลักษณะเป็นเม็ดสีขาว(ผู้ป่วยจำชื่อยาไม่ได้) รับประทานยามาประมาณ ๑ ปี ก่อนที่คอโตขึ้นเรื่อยๆแพทย์จึงนัดผ่าตัด พร้อมกับส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) การทำงานของต่อมไทรอยด์ (TFT) และภาพถ่ายรังสีทรวงอก พบว่าผลเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผู้ป่วยอยู่ในภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานปกติ (Euthyroid) แพทย์ได้นัดผู้ป่วยผ่าตัด วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น.

จากการเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อประเมินสภาพ และเตรียมความพร้อมก่อนการระงับความรู้สึก ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ ร่างกายแข็งแรง ให้ประวัติว่ามีก้อนที่คอโตมาประมาณ ๒ ปี ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร ปฏิเสธการผ่าตัด จากการตรวจร่างกายเพื่อประเมินลักษณะทางกายวิภาค มีก้อนที่คอโตประมาณ ๕ เซนติเมตร ไม่มีประวัติหายใจลำบากจากก้อนที่มีขนาดใหญ่กดทางเดินหายใจ วิสัญญีพยาบาลได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยอธิบายในเรื่องข้อควรปฏิบัติในการเตรียมตัวก่อนการระงับความรู้สึก อธิบายถึงวิธีและขั้นตอนการระงับความรู้สึกที่ผู้ป่วยจะได้รับ เปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อช่วยให้เข้าใจและคลายความวิตกกังวลในเรื่องของการผ่าตัดและการระงับความรู้สึก

ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการระงับความรู้สึกทั่วไปโดยวิธีใส่ท่อช่วยหายใจ จากการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนให้การระงับความรู้สึก พบว่าผู้ป่วยรายนี้มีก้อนขนาดใหญ่ที่คอ อาจทำให้ใส่ท่อช่วยหายใจยาก ได้วางแผนการระงับความรู้สึกโดยการเตรียมอุปกรณ์สำหรับใส่ท่อช่วยหายใจยากไว้ ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ใส่ท่อช่วยหายใจได้ภายในครั้งเดียว ระหว่างให้การระงับความรู้สึก มีสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ความดันโลหิต ๑๑๐ - ๑๒๐ / ๗๐ - ๘๐ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๗๐ - ๘๐ ครั้งต่อนาที ควบคุมการหายใจผ่านเครื่องช่วยหายใจ ๑๔ ครั้งต่อนาที , คลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ , ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีการเสียเลือดขณะผ่าตัด ๓๐ มิลลิลิตร ระหว่างระงับความรู้สึกไม่พบความผิดปกติใด ๆ หลังเสร็จสิ้นการผ่าตัด เมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัวดี จึงเอาท่อช่วยหายใจออก และส่งผู้ป่วยไปห้องพักรักษา

จากการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่ห้องพักรักษา ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพปกติ ความดันโลหิต ๑๑๐ - ๑๒๐ / ๗๐ - ๘๐ มิลลิเมตรปรอท , ชีพจร ๗๐ - ๘๐ ครั้งต่อนาที , อัตราการหายใจ ๑๒ ครั้งต่อนาที , คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ปกติ , ค่าความอิมิตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง ๙๙ – ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปริมาณเลือดจากท่อระบายของเหลวที่บริเวณบาดแผล ๒ มิลลิลิตร มีอาการปวดแผลค่อนข้างมาก ดูแลให้ยาแก้ปวดจนอาการปวดทุเลาลง ติดตามเฝ้าสังเกตอาการจนผู้ป่วยปลอดภัยประมาณ ๒ ชั่วโมง จึงส่งผู้ป่วยกลับบ้านหอบุคลากรพิเศษคุ้มครอง หลังผ่าตัด ๑ วัน ได้ตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยมีสีหน้าสดชื่นขึ้น มีอาการปวดแผลน้อยลง สัญญาณชีพเป็นปกติ แพทย์ให้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา ๕ วัน

การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดไทรอยด์รายนี้ ได้ให้การพยาบาลทั้งก่อน ขณะ และหลังการระงับความรู้สึก พบปัญหาทางการพยาบาลดังนี้

- ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด และการระงับความรู้สึกเนื่องจากไม่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน
- ผู้ป่วยอาจใส่ท่อช่วยหายใจยาก เนื่องจากมีก้อนขนาดใหญ่ที่คอ ซึ่งอาจไปกดเบียดหลอดลม
- ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นเนื่องจากการได้รับการระงับความรู้สึกและการผ่าตัด
- ผู้ป่วยไม่สุขสบายจากการปวดแผลผ่าตัดเนื่องจากเนื้อเยื่อมีการฉีกขาดจากการผ่าตัด
- ผู้ป่วยและครอบครัวขาดความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านเนื่องจากขาดประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง

ทุกปัญหาได้รับการแก้ไข จนผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังจากการผ่าตัด แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้าน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และนัดติดตามผลการรักษาต่อไป

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยที่นัดผ่าตัดล่วงหน้า วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อลดภาระงานของพยาบาลที่หอผู้ป่วย
๒. เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ป่วยที่กำลังได้รับการระงับความรู้สึกอยู่ในห้องผ่าตัด
๓. เพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการนำเวชระเบียนมาที่วิสัญญี
๔. เพื่อให้แพทย์เจ้าของไข้ได้ทวนสอบข้อมูลและคำสั่งการรักษาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเวชระเบียนจาก

วิสัญญี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. แบ่งเบาภาระของพยาบาลที่หอผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในการต้องรีบเร่งนำส่งเวชระเบียนมาที่วิสัญญี เพื่อให้วิสัญญีได้ประเมินก่อนการขึ้นเตียงผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยขณะได้รับการระงับความรู้สึกให้ได้ตามมาตรฐานที่วางไว้
๓. ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์เจ้าของไข้ได้ทันเวลา